
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญสมัยท่ี 4  ครั้งที่ 1ประจ าปี 2566 

วันพุธที่  22พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
*********************************** 

รายนามผู้มาประชุม 
1. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  
2. นายธนบัตร  จักร์คํา  รองประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  
3. นายธีรชัย  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเขต 1  
4. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเขต 1  
5. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
6. นายประเสริฐ  นิวาโต  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
7. นายสุธรรม  จําปา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
8. นางลําดวน  จินา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
9. นางสิริกร  จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
10. นางสาวปาลิดา  จําปา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
11. นายปฐมภพ  อภิวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
12. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
13. นายสง่า  แก้วมารัตน์  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  

รายนามผู้ไม่มาประชุม-ไม่มี 
รายนามผู้ขาดประชุม    -ไม่มี 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมงคล  ชํานาญการ  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
2. นายสนั่น  บุญเรือง  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
3. นายสุนันท์  เกษณา  ที่ปรึกษานายเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
4. นายไพโรจน์  ดวงไชย  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
5. นางนิชชยา  อินพิรุด  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
6. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อํานวยการกองคลัง  
7. นายเจริญ  โสพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง  
8. นางสุชัญญา  ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
9. นางสาวปราณี  อินทะราชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
10. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
11. นางเสาวลักษณ์ มะโนนัย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  
12. นางฉันท์หทัย  คําสาร  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ  
13. นางพิมพ์ประภาภรณ์  แก้วงาม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
14. นายกรุงทอง  สิงห์โทราช   นายช่างโยธาชํานาญงาน  
15. นายนพพงษ์  สิงห์แก้ว   นายช่างโยธาชํานาญงาน  
16. นางวรัญญา  บุญเป็ง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
นายสง่า  แก้วมารัตน์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ผู้บริหารทุกท่าน บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้ง

ที่ 1 ประจําปี 2566 ได้ครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาได้กล่าว
นําไหว้พระเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ เรียน
เชิญครับ 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านรอง  
ประธานสภา   นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินคณะผู้บริหารทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม  

ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2566 
กระผมขอเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
1. นายกเทศมนตรีไม่อยู่จึงได้มอบหมายให้ท่านรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอญัตติ

แทน 
2. ทางมหาวิทยาลัยทักษิณได้มีการเสนอผลงานและแจ้งให้เทศบาลทราบจะมี

หลักสูตรเทคนิคการพูดเพ่ือนําผลงานเสนอการสร้างตัวตนและบุคลิกท่ีเหมาะสม
ฯ จะมีการอบรมในวันที่ 8 ถึง 10 มกราคม 2567 สมาชิกท่านใดสนใจ ที่จะ
อบรมสามารถแจ้งที่ผมได้ผมจะได้เสนอให้นายกต่อไปเรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบมีแค่นี้ครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลไหล่หินสมัย

สามัญท่ี 3 ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม2566 
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ขอให้ทุกท่านที่ได้รับรายงานการประชุมไปแล้วได้

ตรวจสอบหากใครจะขอแก้ไขโปรดยกมือครับ 
 

นายประดิษฐิ์   เรืองฤทธิ์  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
สมาชิกสภา   ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอแก้ไขคําพูดหน้าที่ 22 บรรทัดที่ 4 ตัดคําว่า 

คนที่อยู่ด้านในนั้น จนไปถึงเดินทางสะดวกได้ตัดตรงนี้ออกให้หมดครับข้อความไม่
ชัดเจนเติมคําว่า กระผมมีทุ่งนาอยู่ที่ทุ่งขาม ทาง อบต.ไหม่พัฒนาทําถนนเข้าไปที่ทุ่ง
นาช่วงแรกประมาณ 100 เมตรคนที่มีนายอยู่ด้านในเมื่อได้มองเห็นความ
สะดวกสบายในการนําปุ๋ยไปใส่ข้าวหรือขนข้าวออกจากทุ่งนาในช่วงเก็บเกี่ยวในที่มี
ถนนช่วง 100 เมตรสุดท้ายคนที่มีนาด้านในจึงเห็นด้วยได้มอบที่นาเพ่ือทําถนนเข้าสู่
ทุ่งนาจากฝั่งหนึ่งทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งของทุ่งนา ส่วนทุ่งเตรียมได้ดําเนินการไปแล้ว  
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นายชาญยุทธ์  ไชยานนท์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ 
สมาชิกสภา   ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอให้เปิดไปท่ีหน้า 4 ย่อหน้าสุดท้าย 5.9 การ 

แปรญัตติข้อบัญญัติ เปลี่ยนคําว่าข้อบัญญัติเป็นเทศบัญญัติ บรรทัดที่ 5 ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติเปลี่ยนเป็นญัตติล่างเทศบัญญัติ ที่แก้ไขเม่ือสักครู่ขอแก้ไขให้เป็นแบบเดิม
นะครับ ต่อไปหน้าที่ 15 บรรทัดที่ 2 ขอแก้ไขตรงที่คลองส่งน้ํามันเป็นคลองส่งน้ําที่
ใหญ่ แกเป็นทางน้ําไหลหรือทางส่งน้ําจะเล็กหรือใหญ่ ลําห้วยต่อไปลําคลอง ลําน้ํา
ต่อไป บรรทัดสุดท้าย พื้นที่ดําเนินการอยู่ทางซ้ายมือไปบ้านสบฮวก เปลี่ยนบ้านสบฮ
วกเป็นบ้านแพะ ต่อไปหน้า 19 เพ่ิมเติมของท่านผอ. ขอให้เติมคําว่าประธานนําหน้า
สภาต่อไปหน้า 21 คําพูดของท่านประดิษฐ์บรรทัดแรกเปลี่ยนที่นามสกุลผมนะครับ
แค่นี้ครับขอบคุณครับ  
 

นางล าดวน  จินา  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
สมาชิกสภา   ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเปิดที่หน้า 15 บรรทัดที่ 2 เปลี่ยนคําว่าไปยัง 

คณะ ผู้บริหารว่า เติมคําว่าเขต ท้ายคณะผู้บริหาร และตัดคําว่าคนที่ ออกและเติมคํา
ว่านั้นคือและตัดคนที่ออกแค่นี้ค่ะ  

 
นางสิริกร  จินะการ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
สมาชิกสภา   ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านหน้าที่ 7 บรรทัดที่ 4 ที่ 5 ขอตัดคําว่าข้าวจะ 

แห้งตาย และน้ํามาไม่ถึง และไปคําว่าเพื่อแก้ไข ปัญหาผลกระทบกับชาวนาให้กับทุ่ง
นาโฮ่ง  
 

นายสุเชาวน์ เชียงพรหม กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดให้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วโปรด

ยกมือครับขอบคุณครับ 
 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2
    ประจ าปี  2566  จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 - พิจารณาญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก ( Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A๓ เป็นเงิน 16,000. บาท 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขอเรียนเชิญท่านรองนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับ ญัตติเรื่อง 
ประธานสภา ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา ในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
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อิเล็กทรอนิกส์ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก ( Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A๓ เป็นเงิน 16,000. บาท เรียนเชิญท่านรองนายกครับ 
 

นายมงคล  ช านาญการ  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบดังนี้ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลไหล่หินพิจารณาโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕67 มีรายการดังนี้ 

  ๑. ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

  1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ

ขนาด A3 จ านวน 2 เครื่องเครื่องละ 8,000.- บาท รวมเป็นเงิน 16,000.- 
บาท 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,000.- บาท รวมเป็นเงิน 16,0๐๐.- บาท
 เหตุผลในการขออนุมัติ 

เนื่องจากเครื่องพิมพ์ ของงานกองช่าง มีอายุการใช้งานมานานเกินกว่า 8 ปี 
ระบบของการทํางานจึงขัดข้องบ่อย ทําให้การทํางานด้านการบริการสําหรับผู้มา
ติดต่องาน ติดขัด ต้องรีเช็ตเปิด-ปิด         เครื่องใหม่หลายครั้ง ดังนั้น เพ่ือให้การ
ปฏิบัติหน้าที่เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 2 
เครื่อง 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕67 ดังนี้ 
      

โอนลด 
1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและ      การโยธา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LEDสีงบประมาณตั้งไว้ 16,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 16,000.- 
บาท โอนลดเป็นเงิน 16,000.- บาทงบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 0.- 
บาท  รวมเป็นเงินโอนลดทั้งสิ้น 16,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
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  โอนเพิ่ม 
1) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3   

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 

32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 

หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 

1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3 , A4 Letter , Legal และสามารถกําหนดขนาด

ของกระดาษ     เองได้ 
1.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด 

A3 จ านวน  2 เครื่องเครื่องละ 8,000.- บาท รวมเป็นเงิน 16,000.- บาท โดย
กําหนดราคาตามบัญชีราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ประกาศ ณ          วันที่ 13 
มีนาคม 2566 

 รวมงบประมาณหลังโอนทั้งสิ้นเป็นเงิน 16,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนหกพัน
บาทถ้วน) 

ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕67 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม
หลักการเหตุผลและคําชี้แจงข้างต้น 

นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เกี่ยวกับญัตติดังกล่าวโปรดยกมือครับ   
ประธานสภา 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ 
สมาชิกสภา   ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเรื่องเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ โอนลดงาน  
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บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโยธารวมทั้งคุรุภัณฑ์ประเภทค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์รายการเครื่องพิมพ์ตามท่ีท่านรองนายกได้ชี้แจงอยากจะทราบว่า
ระหว่างเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่นกับหมึกฉีดมันต่างกันอย่างไรมีคุณภาพอย่างไร  
 

น.ส.ปราณี  อินทะราชา  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
นักวิเคราะห์ฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเนื่องจากกองช่างมีความจําเป็นต้องใช้เครื่อง

ถ่ายเอกสาร เพราะว่าเครื่องที่ 16,000 บาทไม่สามารถถ่ายเอกสารได้เพราะตอนนี้
เทศบาลไม่มีเครื่องถ่ายเอกสาร การถ่ายเอกสารเราต้องไปจ้าง และทางกองช่างได้ตั้ง
งบประมาณในเทศบัญญัติไว้ ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่งจําเป็นต้องให้มี
ประสิทธิภาพครบถ้วน สามารถถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด A3 ได ้ 

 
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  มีสมาชิกท่านใดมีคําถามอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
ประธานสภา กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  

มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ       
พ.ศ.๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก ( Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A๓ เป็นเงิน 16,000. บาท  โปรดยกมือครับ
ขอบคุณครับ 

 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ.๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก ( Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A๓ เป็นเงิน 16,000. บาทจ านวน 11 เสียง  ไม่
เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  - พิจารณาญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน  

เพ่ือใช้ประกอบในการดําเนินโครงการก่อสร้าง ในการขออนุญาตเข้าดําเนินโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตร 
ในเขตพ้ืนที่ตําบลไหล่หินและตําบลเกาะคาแม่ยาว โดยทําการก่อสร้าง ณ บ้านเข้า
ซ้อน หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 

นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขอเรียนเชิญท่านรองนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับญัตติ เรื่อง  
ประธานสภา  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเพื่อใช้ประกอบในการดําเนิน

โครงการก่อสร้าง ในการขออนุญาตเข้าดําเนินโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลไหล่หิน
และตําบลเกาะคาแม่ยาว โดยทําการก่อสร้าง ณ บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง  เรียนเชิญท่านรองนายกครับ 
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นายมงคล  ช านาญการ  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบดังนี้ 

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่
หินซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

1. เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือใช้ประกอบ                   
การขออนุญาตเข้าดําเนินโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตร ในเขตพ้ืนที่
ตําบลไหล่หิน และตําบลเกาะคาแม่ยาว โดยทําการก่อสร้าง ณ บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 
1 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 220 
เมตร สูง 1.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําปาง 

หลักการ  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือใช้ประกอบ                   
การขออนุญาตเข้าดําเนินโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตร ในเขตพ้ืนที่
ตําบลไหล่หิน  และตําบลเกาะคาแม่ยาว โดยทําการก่อสร้าง ณ บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 
1 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 220 
เมตร สูง 1.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําปาง 

เหตุผล  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จะเข้าดําเนินโครงการ
ก่อสร้างคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลไหล่หินและตําบลเกาะคาแม่
ยาว โดยทําการก่อสร้าง  ณ บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 220 เมตร สูง 1.20 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางซึ่งพ้ืนที่โครงการฯ 
เป็นพื้นที่ท่ีอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าว มีลักษณะ
เป็นสิ่งก่อสร้างถาวรมีการขุดเจาะพนังกั้นน้ํา ซึ่งเข้าข่ายการกระทําด้วยประการใดๆ 
อันเป็นการทําลายป่า จะต้องดําเนินการขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ตามกฎกระทรวงการขออนุญาต
ทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่  ดังนั้น  จึง
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อการ
ดําเนินการดังกล่าวให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์  

ระเบียบข้อกฎหมาย  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช พ.ศ. 
2507 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือ ขอความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือใช้ประกอบการขออนุญาตเข้าดําเนิน
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา เพื่อการเกษตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลไหล่หินและตําบล
เกาะคาแม่ยาว โดยทําการก่อสร้าง ณ บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 220 เมตร สูง 1.20 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ใช้เป็นหลักฐาน
ในการยื่น     ขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 54 แห่ง



 - 8 - 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ตามหลักการเหตุผลและคําชี้แจงข้างต้น จึงเรียน
มาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เกี่ยวกับญัตติดังกล่าวโปรดยกมือครับ   
ประธานสภา 
นางล าดวน  จินา  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
สมาชิกสภา   ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันอยากจะถามไปยังคณะผู้บริหารว่าสถานที่  

ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนและก่อสร้างไปหรือยังหรือว่ากําลังจะขอเพราะว่าอ่านดูแล้วไม่
ทราบว่าสถานที่อยู่ตรงไหน  
 

นายมงคล  ช านาญการ  โครงการนี้ยังอยู่ในช่วงการขออนุญาตยังไม่ได้ดําเนินการ สถานที่จะก่อสร้างก็คือหลัง  
รองนายกเทศมนตรี  บ้านผู้กองบุญ ล่องไปท้ายบ้านสบฮวก เดี๋ยวต้องเชิญ ผอ.กองช่างมาตอบอีกทีครับ 
 
นายเจริญ  โสพันธ์  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
ผอ.กองช่าง   ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านโครงการนี้จะสร้างอยู่ตามลําเหมืองเข้าซ้อนอยู่  

ทางหัวโค้ง ทุ่งจีโวบริเวณบ้านนายชรินทร์  จักรคํา ครับ 
 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ เรียนถามว่าการก่อสร้างคลองส่งน้ําสถานที่ความกว้าง 120 เซนติเมตรยาว 220  
สมาชิกสภา เมตร การทําให้ใช้คําสมบูรณ์กับเนื้องานน่าจะใช้คําว่า ลําส่งน้ํา ครับ   
 
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  มีสมาชิกท่านใดมีคําถามอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
ประธานสภา กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  

มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  ดําเนินโครงการ
ก่อสร้างคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลไหล่หินและตําบลเกาะคาแม่ยาว 
โดยทําการก่อสร้าง ณ บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปางโปรดยกมือครับขอบคุณครับ 

 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  ด าเนินโครงการ

ก่อสร้างคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร ในเขตพื้นที่ต าบลไหล่หินและต าบลเกาะคาแม่
ยาว โดยท าการก่อสร้าง ณ บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปางจ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  - พิจารณาญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน  

เพ่ือใช้ประกอบการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า โดยดําเนินโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังและท่อลอด บริเวณลําห้วยแม่เถาและลําห้วยเดื่อสายทางไปวัดร่ํา
เปิง บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขอเรียนเชิญท่านรองนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับญัตติ เรื่อง  
ประธานสภา  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตเข้า

ดําเนิน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและท่อลอด บริเวณลําห้วยแม่เถาและลําห้วยเดื่อ
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ถนนสายทางไปวัดร่ําเปิง บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา 
เรียนเชิญท่านรองนายกครับ 
 

นายมงคล  ช านาญการ  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบดังนี้ 

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน      
ซึ่งมี ดังนี ้

 1. เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือใช้ประกอบ  
การขออนุญาตเข้าดําเนิน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและท่อลอด ลําห้วยแม่เถา 
บริเวณถนนสายทางไปวัดร่ําเปิง บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง 

หลักการ   ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือใช้
ประกอบการขออนุญาตเข้าดําเนิน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและท่อลอด บริเวณ
ลําห้วยแม่เถาและลําห้วยเดื่อถนนสายทางไปวัดร่ําเปิง บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 
ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

 เหตุผล  เนื่องจาก ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดพายุดีเปรสชั่นและร่องมรสุมกําลัง
แรง ทําให้เกิดฝนตกหนัก พื้นท่ีบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 จึงได้รับผลกระทบทําให้
ถนนทางการเกษตร บริเวณลําห้วยแม่เถาและลําห้วยเดื่อ สายทางไปวัดร่ําเปิง เกิด
การชํารุด  ถนนถูกตัดขาด ส่งผลทําให้ประชาชนที่ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและ
ขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร ไม่สามารถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวได้ ซึ่งพ้ืนที่
ดําเนินการโครงการดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4 (1) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยัง
มิได้มีบุคคลใดได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดินย่อมมีสถานะเป็นป่าจะต้อง
ดําเนินการขออนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตทําประโยชน์ ในเขตป่า พ.ศ. 
2484 ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือให้ความ
เห็นชอบต่อการดําเนินการดังกล่าวให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์  

 ระเบียบข้อกฎหมาย  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช พ.ศ. 
2507 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 

 ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือ ขอความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตเข้าดําเนิน
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและท่อลอด บริเวณลําห้วยแม่เถาและลําห้วยเดื่อถนน
สายทางไปวัดร่ําเปิง บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง ใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขออนุญาตเข้าทําประโยชน์  ในเขตพ้ืนที่ป่า 
เป็นไปตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2548 ตามหลักการเหตุผล       
และคําชี้แจงข้างต้น 

นายสุเชาวน์  เชียงพรหม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เกี่ยวกับญัตติดังกล่าวโปรดยกมือครับ   
ประธานสภา 
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นายธนบัตร  จักร์ค า  เรียนประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม  
รองประธานสภา   ประชุมทุกท่านผมขอสอบถามไปยังคณะผู้บริหารว่าอันนี้จะให้สภาอนุญาต เข้าไป  

ดําเนินโครงการหรือว่าจะไปประกอบเรื่องขอการก่อสร้าง เรื่องท่ี 2 บริเวณนี้เป็นเขต
ป่าไม้กรมป่าไม้ได้มีหนังสือรับรองหรือว่า อนุญาตให้ เราก่อสร้างหรือไม่ ผมอยากให้
ท่านช่วยอธิบาย  
 

นายเจริญ  โสพันธ์  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
ผอ.กองช่าง   ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสืบเนื่องจากโครงการตัวนี้ โครงการอุทกภัย ที่  

ทางเทศบาลได้จัดทําโครงการเสนองบประมาณไปยัง อําเภอ   ปภ.จังหวัด ปัจจุบันนี้
โครงการที่เราส่งไปมี 4 โครงการ ปัจจุบันโครงการตลิ่ง และโครงการซ่อมถนนลูกรัง
ห้วยเดื่อทาง ปภ. จังหวัดได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วยังคงค้างอีกโครงการ ทาง 
ปภ.จังหวัดให้มาแก้เอกสารโครงการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและทางกองช่างได้
ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและส่งไปที่ ปภ.จังหวัดแล้ว คิดว่าจะเข้าในที่ประชุมใน
ต้นเดือนหน้า จะมีที่ว่าโครงการที่อยู่ในเขตป่าไม้ ก่อนที่เราจะยื่นเรื่อง เราจะขอมติ
ประชาคมจากชาวบ้านหมู่ 4 เมื่อผ่านประชาคมแล้วก็จะมาเข้าสภา ให้ความ
เห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นเรื่องไป ประกอบการขอรับงบประมาณ ผมขออนุญาต
ชี้แจงเท่านี้ครับ 
 

นายธนบัตร  จักร์ค า  เรียนประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม  
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านในเรื่องของกรมป่าไม้สมมุติว่าถ้าให้เรายกมืออนุญาตไปก่อน ถ้าเกิดมี

ปัญหาขึ้นมาก็จะเดือดร้อน แต่ถ้าทางป่าไม้อนุญาตมาแล้ว ก็จะเป็นการดี ในการ
ดําเนินการผมก็อยากจะเห็นหนังสือของกรมป่าไม้ เพื่อประกอบการพิจารณา 
เพ่ือที่จะได้ไม่เป็นปัญหาในภายหลัง 

 
นายเจริญ  โสพันธ์  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
ผอ.กองช่าง ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมันมีกระบวนการของมันอยู่แต่ในตอนนี้

กระบวนการของเรากําลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น คือการมาขอที่สภาเป็นการขอความ
เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไปไม่ได้ขอให้เพ่ืออนุมัติ เราถึงจะดําเนินการต่อไปได้  
 

นายธนบัตร  จักร์ค า  ถ้าเป็นแบบนี้ผมก็เข้าใจผมกลัวว่าการท่ีสมาชิกยกมือไปแล้วอาจจะมีผลกระทบใน  
รองประธานสภา   ภายหลัง ถ้าเป็นแบบนี้ก็สบายใจผมมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ   
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นที่น่าสังเกตว่าระหว่างที่ป่า กับท่ีของเขต

บ้านหมู่ 3 ทางไปอ่างเก็บน้ําแม่เหิน เป็น 20 ปีแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง
เพราะว่าเป็นเขตป่าแม้แต่ถนนเลยทางรถไฟเก่า เป็นเขตป่าก็ยังไม่ได้   จึงอยากฝาก
ท่านประธานสภาและคณะบริหารช่วยดําเนินการว่าจะทําอย่างไรให้ทางป่าไม้
อนุญาตเข้าไปซ่อมแซมปรับปรุงได้ 

 
 



 - 11 - 

นายสุเชาวน์  เชียงพรหม จากเอกสารที่ผมได้กล่าวไปตรงนี้ถือว่ามีเอกสารชัดเจนสามารถดําเนินการได้ ในกรณี  
ประธานสภา ที่เกิดอุทกภัย โดยที่ไม่ต้องขอและอีกอย่างหนึ่ง ถึงแม้ตรงนี้จะมีการอนุมัติ แต่เรา

เข้าเกณฑ์ในข้อ 1.2.2 ก็คือเราเป็นป่าชุมชนก็จะต้องให้เทศบาลทําเกี่ยวกับเรื่อง
ผลกระทบแล้วส่งที่ไหนให้ศึกษาเพราะส่วนนี้ทางสภาจะอนุมัติได้ให้เฉพาะการอนุมัติ
ตัวโครงการ ในส่วนทางเทศบาลต้องดําเนินการเก่ียวกับเรื่องผลกระทบแต่ถ้าเกิด
ผลกระทบตามมาผมขออนุญาตปกป้องสภา สภาจะไม่รับผิดชอบส่วนนั้น แต่ในเรื่อง
ของกฎหมายก็อยู่ในส่วนของท่านครับ  

 
นายเจริญ  โสพันธ์  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
ผอ.กองช่าง   ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในกรณีนี้เป็นกรณีเร่งด่วนเพราะเป็นทางหลักท่ี  

เข้าหมู่บ้าน เพราะถ้าไม่แก้ไขไม่ดําเนินการจะมีผลกระทบต่อหมู่บ้าน มันเป็นเส้นทาง
เกี่ยวกับการเกษตร และอีกอย่างหนึ่งจุด จุดนี้ที่เราดําเนินการขอความเห็นชอบสภา
เพราะมันอยู่ในเขตป่าสงวน  
 

นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  มีสมาชิกท่านใดมีคําถามอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
ประธานสภา กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  

มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  ดําเนินโครงการ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและท่อลอด ลําห้วยแม่เถา บริเวณถนนสายทางไปวัดร่ํา
เปิง บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โปรดยก
มือครับขอบคุณครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  ด าเนิน
โครงการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและท่อลอด ล าห้วยแม่เถา บริเวณถนน
สายทางไปวัดร่ าเปิง บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปางจ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 - พิจารณาญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน  

เพ่ือใช้ประกอบในการดําเนินโครงการก่อสร้าง ในการขออนุญาตเข้าดําเนินโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  จะเข้าดําเนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ พร้อมติดต้อง ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยก และทางโค้ง บ้านไหล่หิน
ตะวันตก หมู่ที่ 6 – บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง 
 

นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขอเรียนเชิญท่านรองนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับญัตติ เรื่อง  
ประธานสภา ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเพื่อใช้ประกอบในการดําเนิน

โครงการก่อสร้าง ในการขออนุญาตเข้าดําเนินโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง  จะเข้าดําเนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดต้อง 
ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยก และทางโค้ง บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 – บ้านมะกอก-
นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เรียนเชิญท่านรองนายก
ครับ 
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นายมงคล  ช านาญการ  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบดังนี้  

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน                
ซึ่งมี ดังนี ้

  1. เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือใช้
ประกอบ การขออนุญาตเข้าดําเนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม
ติดตั้ง ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านไหล่หินตะวัน หมู่ที่ 6 – บ้าน
มะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

 หลักการ  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือใช้ประกอบ 
การขออนุญาตเข้าดําเนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง 
ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านไหล่หินตะวัน หมู่ที่ 6 – บ้านมะกอก-นา
บัว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

  เหตุผล  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จะเข้าดําเนิน
ดําเนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุด
แยกและทางโค้ง บ้านไหล่หินตะวัน หมู่ที่ 6 – บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบล
ไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จึงขอความอนุเคราะห์  ให้ทําการตรวจสอบ
พ้ืนที่ก่อสร้างถนนฯ ดังกล่าวข้างต้นว่า อยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นใดหรือไม่ 
และมีอยู่ก่อนหรือหลังการประกาศพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  หากมีหลัง
ประกาศพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 จะต้องดําเนินการขออนุญาตทํา
ประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54 ซึ่งต้องแนบ เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการ
พิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ว่าไม่มีผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมและยินยอมให้ดําเนินโครงการฯ  ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อการดําเนินการดังกล่าวให้
สําเร็จตามวัตถุประสงค์    

 ระเบียบข้อกฎหมาย  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช พ.ศ. 
2507        และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 

 ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือ ขอความ
เห็นชอบจาก สภาเทศบาลตําบลไหล่หินเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตเข้าดําเนิน
ดําเนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุด
แยกและทางโค้ง บ้านไหล่หินตะวัน หมู่ที่ 6 –บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่
หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และขอเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณา
ให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ว่าไม่มีผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อมและยินยอมให้ดําเนินโครงการฯ ตามหลักการเหตุผลและคําชี้แจง
ข้างต้น 

นายสุเชาวน์  เชียงพรหม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เกี่ยวกับญัตติดังกล่าวโปรดยกมือครับ   
ประธานสภา 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
สมาชิกสภา  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านอันนี้ที่ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล

ไหล่หิน ดําเนินการจัดซื้อโคมไฟ การที่ตั้งโคมไฟผมคิดว่าคงไฟน่าจะมีเสา ถนนสาย
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นั้นผมคิดว่ามันแคบผมขอขยายอีกหน่อย อีกอย่างหนึ่งถ้ามันเป็นไฟสีเหลืองสีส้ม มัน
จะไปมีผลกระทบกับข้าวที่ชาวบ้านปลูก ผมคิดว่าน่าจะมีการศึกษาด้านนี้ด้วย ผมมีแค่
นี้ครับ 

นายเจริญ  โสพันธ์  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
ผอ.กองช่าง   ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านโครงการติดตั้งโคมไฟนี้ใช้งบประมาณของ  

โครงการบริหารส่วนจังหวัด มาขอมาขอความเห็นชอบจากสภาเพ่ือดําเนินการอันนี้
เราก็ได้ดําเนินการขออนุญาตจากกรมทางหลวงในส่วนที่จะมีผลกระทบกับข้าวที่
ชาวบ้านปลูกผมก็ไม่ม่ันใจที่จะตอบสภาได้นะครับแต่ก็ต้องไปหาข้อมูลอีกครั้ง  
 

นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  มีสมาชิกท่านใดมีคําถามอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
ประธานสภา กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  

มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  เข้าดําเนินดําเนินการ
จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง บ้านไหล่หินตะวัน หมู่ที่ 6 –บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โปรดยกมือครับขอบคุณครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง เข้าด าเนิน
ด าเนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ตามจุดเสี่ยง ผ่าน
จุดแยกและทางโค้ง บ้านไหล่หินตะวัน หมู่ที่ 6 –บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 
ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 
เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 - ญัตติ เรื่อง การพิจารณารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขอเรียนเชิญท่านรองนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับญัตติ เรื่อง  
ประธานสภา การพิจารณารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 เรียนเชิญ

ท่านรองนายกครับ 
 
นายมงคล  ช านาญการ  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบดังนี้  

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องการพิจารณารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ 2566 ดังนี้ 

หลักการ 
ขอพิจารณารายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชน เรื่องการจัดทํา

งบประมาณ การใช้จ่ายเงิน และผลการดําเนินงานในรอบปี งบประมาณ 2566 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกํากับการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 

เหตุผล 
เพ่ือให้เห็นถึงการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลไหล่
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หิน  การสร้างชุมชุนและสังคมให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และก าร
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติให้ประชาชนทราบ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาล จึงขอเสนอญัตติการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาและรับทราบการ
ดําเนินงานต่อไป 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 253 ได้บัญญัติไว้ว่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 มาตร 48 ทศ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที 14) พ.ศ. 2562  ให้นายกเทศมนตรี
จัดทํารายงานผลแสดงการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจําทุกป ี

 
นางสาวปราณี อินทะราชา เสนอชี้แจงรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2566 ซึ่งเป็นการรายงานตาม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัฐธรรมนูญตามราชอาณาจักรไทย สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ในเอกสาร  
 
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม ขอให้ชี้แจงสรุปเพิ่มเติมว่ารับเท่าไหร่ จ่ายเท่าไหร่ สะสมเท่าไหร่ เหลือค้าง 
ประธานสภา จ่ายเท่าไหร่ สรุปสุดท้ายติดลบหรือบวกเท่าไหร่ 
 
นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ อยากทราบโครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนาด้านการเกษตรกรรม ส่งเสริมด้าน  
สมาชิกสภา ใดบ้าง ใช้งบประมาณเก่ียวกับด้านไหน ช่วยเหลืออย่างไร ซึ่งเราไม่ได้รับรู้เลย

เกี่ยวกับงานด้านเกษตรกรรม เราไม่รู้ว่าได้ช่วยเหลือทางด้านใดบ้างอยากให้ชี้แจง 
 
นายมงคล ช านาญการ โครงการด้านการเกษตรเนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้ตั้งงบไว้แต่ไม่ได้นํามาใช้ แต่  
รองนายกเทศมนตรี ได้ โอนไปใช้ในรายการอ่ืน เนื่องจากไม่มีผลกระทบอะไร สําหรับตัวนี้เราได้โอนไปใช้

ด้านวัสดุด้านจ้างเหมาส่วนมากโครงการเราไม่ได้ใช้ เราก็เลยใช้เป็นค่าวัสดุค่าจ้าง
เหมา เนื่องจากกองช่างเราได้ตั้งงบประมาณไว้น้อย ส่วนมากของเราจะมีปัญหาเรื่อง
ปูนเรื่องหินเรื่องทราย เรื่องท่อที่เป็นงานเร่งด่วนเราเลยจําเป็นต้องโอนมาใช้ในส่วน
นี้ ขอเรียนให้ทราบตามนี้ครับ 

 
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  มีสมาชิกท่านใดมีคําถามอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
ประธานสภา กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  

มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ การพิจารณารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ 2566 โปรดยกมือครับขอบคุณครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการพิจารณารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2566 จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 8 - พิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 จ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น1 ,154,700.- บาท (หนึ่งล้าน
หนึ่งแสนห้าหม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   

นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขอเรียนเชิญท่านรองนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับญัตติ  
ประธานสภา เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

จ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ  โดยขออนุมัติรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,154,700.- 
บาท  1.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านมะกอกไปอ่างเก็บน้ําแม่เถา (ลํา
เหมืองทุ่งโด้ง ) บริเวณถนนสายบ้านมะกอกไปอ่างเก็บน้ําแม่เถา บ้านมะกอก-นาบัว 
หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 74,200.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ํายาว บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 บริเวณ
ถนน ลป.ถ.40-038 สายเลียบแม่น้ํายาว หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ฝั่งทุ่งเตียม หมู่ที่ 2 เป็น
เงิน 154,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ําแม่แก้ บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 บริเวณข้าง
สะพาน ถนนใหญ่เลียบลําน้ําแม่แก้ เป็นเงิน 131 ,000.- บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) 

4.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบลําห้วยแม่ฮวก บริเวณถนน
เลียบลําห้วยแม่ฮวก บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 97 ,000.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) 

5.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบลําห้วยแม่เหิน จํานวน 1 จุด 
บริเวณถนนสายเลียบลําห้วยแม่เหิน บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 46 ,900.- บาท  
(สี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 6. โครงการซ่อมแซมตลิ่งเลียบลําน้ําแม่ยาว บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 บริเวณ
ถนน ลป.ถ.40-036 ถนนสายเลียบแม่น้ํายาว หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ฝั่งหัวขัว หมู่ที่  1 
เป็นเงิน 514,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

 7. โครงการวางท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก 2 จุด บริเวณซอยข้างศาลา
หมู่บ้านสันป่าพร้าว หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 105 ,300.- บาท (ห้าแสนห้าพันสามร้อยบาท
ถ้วน) 

 8.  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม(อุทกภัย) บริเวณถนนสายบ้านมะกอกไปอ่าง
เก็บน้ําแม่เถา ข้ามลําห้วยแม่ขมาดใต้ หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 11,900.- บาท  (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 9.  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม (อุทกภัย) บริเวณถนนเลียบแม่น้ํายาว ฝั่งหัว
ขัว (โฮ่งป่ายาง ) บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่เป็นเงิน 20 ,400.- บาท (สองหมื่นสี่ร้อย
บาทถ้วน) 
 
เรียนเชิญท่านรองนายกครับ 

 
นายมงคล  ช านาญการ  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบดังนี้  
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ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 จ านวน  9  โครงการ โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 
1,154 ,700.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ 
1.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านมะกอกไปอ่างเก็บน้ าแม่เถา

(ล าเหมืองทุ่งโด้ง)บริเวณถนนสายบ้านมะกอกไปอ่างเก็บน้ าแม่เถา บ้านมะกอก-นา
บัว หมู่ที่ 4 โดยดําเนินการ วางท่อ คสล. 1.00 ม. ชั้น 3 จํานวน 15 ท่อน (1 แถว) 
พร้อมซ่อมแซมถนน สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนสายบ้านมะกอกไปอ่างเก็บน้ําแม่เถา 
บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จึงขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 74,200.- บาท (เจ็ดหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

  เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าว  ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทําให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทําให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นท่ีและได้รับผลกระทบความ
เป็นอยู่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจําเป็นต้องจ่ายขาด
เงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าวเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงมีความจําเป็นต้องก่อสร้างถนนดังกล่าว ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา จึงเสนอญัตติมา
เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

  หลักการ 
   2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ ายาว บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 

บริเวณถนน ลป.ถ.40-038 สายเลียบแม่น้ ายาว หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ฝั่งทุ่งเตียม 
หมู่ที่ 2 โดยดําเนินการ ซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ํายาว กว้าง 3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร 
สูง 5.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนน ลป.ถ.40-038 สายเลียบแม่น้ํายาว หมู่
ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ฝั่งทุ่งเตียม หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง        
จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 154,000.- บาท  (หนึ่งแสนห้าหม่ืนสี่พัน
บาทถ้วน) 

  เหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบันมีการกัดเซาะของตลิ่งริมแม่น้ําเกิดดินสไลด์ทรุดตัวลงจนถึง

ถนนที่ใช้ในการสัญจร เนื่องจากเกิดอุทกภัยทําให้พ้ืนที่ทําการเกษตรสูญหายรวมถึง
ถนนที่ใช้ในการสัญจรถูกกัดเซาะพังทลายไปกับตลิ่งของริมแม่น้ํา ทําให้ได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการ
ข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลตําบลไหล่หิน จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ํายาว 
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บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 บริเวณถนน ลป.ถ.40-038 สายเลียบแม่น้ํายาว หมู่ที่ 1 – หมู่
ที่ 6 ฝั่งทุ่งเตียม หมู่ที่ 2 จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาล ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

  หลักการ 
  3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ าแม่แก้ บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 บริเวณ

ข้างสะพาน ถนนใหญ่เลียบล าน้ าแม่แก้  โดยดําเนินการ ซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ําแม่แก้ 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร      สูง 3.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
ข้างสะพานถนนใหญ่เลียบลําน้ําแม่แก้บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 131,000.- บาท (หนึ่งแสน
สามหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบันมีการกัดเซาะของตลิ่งริมแม่น้ําเกิดดินสไลด์ทรุดตัวลงจนถึง

ถนนที่ใช้ในการสัญจร เนื่องจากเกิดอุทกภัยทําให้พ้ืนที่ทําการเกษตรสูญหายรวมถึง
ถนนที่ใช้ในการสัญจรถูกกัดเซาะพังทลายไปกับตลิ่งของริมแม่น้ํา ทําให้ได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการ
ข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลตําบลไหล่หิน จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ําแม่
แก้ บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 บริเวณข้างสะพานถนนใหญ่เลียบลําน้ําแม่แก้ จึงเสนอญัตติมา
เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป  

  หลักการ 
 4.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบล าห้วยแม่ฮวก บริเวณถนน

เลียบล าห้วยแม่ฮวก บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 โดยดําเนินการ วางท่อ คสล. Ø 1.00 ม.
ชั้น 3 จํานวน 20 ท่อน พร้อมซ่อมแซมถนน สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนเลียบลํา
ห้วยแม่ฮวก บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จึงขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 97,000.- บาท (เก้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

  เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าว  ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทําให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทําให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นท่ีและได้รับผลกระทบความ
เป็นอยู่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจําเป็นต้องจ่ายขาด
เงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าวเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงมีความจําเป็นต้องก่อสร้างถนนดังกล่าว ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา จึงเสนอญัตติมา
เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

  หลักการ 
5.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบล าห้วยแม่เหิน จ านวน 1 

จุด บริเวณถนนสายเลียบล าห้วยแม่เหิน บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3  โดยดําเนินการ วาง
ท่อ คสล. Ø 1.00 ม. ชั้น 3 จํานวน 8 ท่อน พร้อมซ่อมแซมถนน สถานที่ก่อสร้าง 



 - 18 - 

บริเวณถนนสายเลียบลําห้วยแม่เหิน บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะ
คา จังหวัดลําปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 46,900.- บาท  (สี่หม่ืน
หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

  เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าว  ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทําให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทําให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นท่ีและได้รับผลกระทบความ
เป็นอยู่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจําเป็นต้องจ่ายขาด
เงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าวเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงมีความจําเป็นต้องก่อสร้างถนนดังกล่าว ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา จึงเสนอญัตติมา
เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

  หลักการ 
   6. โครงการซ่อมแซมตลิ่งเลียบล าน้ าแม่ยาว บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 

บริเวณถนน ลป.ถ.40-036 ถนนสายเลียบแม่น้ ายาว หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ฝั่งหัวขัว 
หมู่ที่ 1  โดยดําเนินการ ซ่อมแซมตลิ่งเลียบลําน้ําแม่ยาว กว้าง 5.50 เมตร ยาว 
40.00 เมตร สูง 4.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนน   ลป.ถ.40-036 ถนน
สายเลียบแม่น้ํายาว หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ฝั่งหัวขัว หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะ
คา จังหวัดลําปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 514,000.- บาท  (ห้า
แสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

  เหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบันมีการกัดเซาะของตลิ่งริมแม่น้ําเกิดดินสไลด์ทรุดตัวลงจนถึง

ถนน ที่ใช้ในการสัญจร เนื่องจากเกิดอุทกภัยทําให้พ้ืนที่ทําการเกษตรสูญหายรวมถึง
ถนนที่ใช้ในการสัญจรถูกกัดเซาะพังทลายไปกับตลิ่งของริมแม่น้ํา ทําให้ได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการ
ข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลตําบลไหล่หิน จึงมีความจําเป็นต้องซ่อมแซมตลิ่งเลียบลําน้ําแม่ยาว 
บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 บริเวณถนน           ลป.ถ.40-036 ถนนสายเลียบแม่น้ํายาว 
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ฝั่งหัวขัว หมู่ที่ 1 จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้         สภาเทศบาลได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

  หลักการ 
 7. โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 2 จุด บริเวณซอยข้างศาลา

หมู่บ้านสันป่าพร้าวหมู่ที่ 2  โดยดําเนินการ วางท่อระบายน้ํา ขนาด Ø 0.30 ม.ชั้น 
3 ยาว 30.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 จุด สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยข้างศาลา
หมู่บ้านสันป่าพร้าว หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จึงขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 105,300.- บาท (ห้าแสนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
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เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าวว่า ได้รับความ

เดือดร้อน จากปัญหาน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนน้ําไม่สามารถ
ระบายน้ําได้ทัน ทําให้เกิดน้ําเอ่อและท่วมขังบริเวณถนน จึงจําเป็นต้องขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลตําบลไหล่หิน จึงมีความจําเป็นต้องวางท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก 2 
จุด บริเวณซอยข้างศาลาหมู่บ้านสันป่าพร้าว หมู่ที่ 2 จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภา
เทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

  หลักการ 
 8.  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม (อุทกภัย)บริเวณถนนสายบ้านมะกอกไป

อ่างเก็บน้ าแม่เถา ข้ามล าห้วยแม่ขมาดใต้หมู่ท่ี 4  โดยดําเนินการ วางท่อ คสล. Ø 
0.60 ม.ชั้น 3 จํานวน 7 ท่อน พร้อมซ่อมแซมถนน สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนสาย
บ้านมะกอกไปอ่างเก็บน้ําแม่เถาข้ามลําห้วยแม่ขมาดใต้ หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 11,900.- บาท  
(หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

  เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าว  ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทําให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทําให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นท่ีและได้รับผลกระทบความ
เป็นอยู่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจําเป็นต้องจ่ายขาด
เงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าวเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาถนนสายดังกล่าว ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา จึงเสนอญัตติมา
เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 9.  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม (อุทกภัย)บริเวณถนนเลียบแม่น้ ายาว ฝั่ง
หัวขัว (โฮ่งป่ายาง) บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่  6 โดยดําเนินการ วางท่อ คสล. Ø 
0.60 ม.ชั้น 3 จํานวน 10 ท่อน พร้อมซ่อมแซมถนน สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนน
เลียบแม่น้ํายาว ฝั่งหัวขัว (โฮ่งป่ายาง) บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 ตําบลไหล่หิน 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 20 ,400.- 
บาท (สองหม่ืนสี่ร้อยบาทถ้วน) 

  เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าว  ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทําให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทําให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นท่ีและได้รับผลกระทบความ
เป็นอยู่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจําเป็นต้องจ่ายขาด
เงินสะสม ตามรายการข้างต้น 
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เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าวเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาถนนสายดังกล่าว ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา จึงเสนอญัตติมา
เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

  ระเบียบข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ข้อ 97 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทําได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เมื่อได้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
และค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
เทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ํากว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาล
ตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ํากว่าห้าล้านบาท 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมี
การบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
รายใหม่ โดยนําเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อ
ดําเนินงานในส่วนที่เหลือได้ 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคํานึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน
ทั้งสิ้น 9 โครงการ  โดยขออนุมัติรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,154,700.- บาท (หนึ่งล้าน
หนึ่งแสนห้าหม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และทุกโครงการที่ขออนุมัติ จะดําเนินการ
ตามหลักการเหตุผลและคําชี้แจงข้างต้น 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ท่านรองนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเรียบร้อยแล้ว แต่กระผมจะขอพัก

ประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวันครับ เราจะกลับมาประชุมต่ออีกครั้ง  
เวลา 13.00 น.  

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.20 น. 
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เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ท่านรองนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเรียบร้อยแล้วมีสมาชิกท่านใดจะ

ซักถามหรือไม่เชิญครับ 
 
นางสนธยา  เพ็งพิมพ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา สมาชิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผอ.กองคลัง คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอรายงานขอดเงินสะสมที่สามารถ

นําไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้ 
- เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  

จํานวน 9,577,122.15 บาท 
- บวก เงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566     จํานวน 13,089,237.94 บาท 
- รวมเป็นเงินสะสม ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566        จํานวน 22,666,360.09 บาท  
- หักสํารองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย          จํานวน 16,960,000.00 บาท  
- คงเหลืองเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใช้ได้ ณ 14 กันยายน 2566 

       จํานวน   5,706,360.09 บาท 
หมายเหตุ: สํารองตามระเบียบ ประกอบด้วย 

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน 
2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นําส่งประจําปี 2566 

 
นายมงคล  ช านาญการ สําหรับโครงการที่ 8.6 อยากให้ท่านสมาชิกในพ้ืนที่อธิบายโครงการนี้ใช้งบ  
รองนายกเทศมนตรี เยอะมีความกว้าง ความยาว เท่าไหร่ อยากให้ช่วยชี้แจงครับ  
 
นางล าดวน  จินา ตรงจุดนี้เป็นสะพานระหว่างบ้านไหล่หินกับบ้านเข้าซ้อนตรงที่ข้างสวนร้าน  
สมาชิกสภา   กมลก่อสร้างตรงดินลาดยางทรุดลง  
 
นายธนบัตร  จักร์ค า สําหรับโครงการที่ 8 และ 9 อยากขอสอบถามผู้บริหารว่าโครงการจ้างเหมา  
รองประธานสภา จะใช้จ้างเหมาทดแทนหรือท่านจะไปจ้างเองอยากให้ช่วยชี้แจงครับ  
 
นายมงคล  ช านาญการ โครงการจ้างเหมาเนื่องจากสามารถจ้างผู้รับจ้างทําได้เลยเชิญ ผอ.กองช่าง  
รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ  
 
ผอ.กองช่าง เป็นโครงการจ้างเหมาผู้รับจ้างครับ 
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม ในวาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องขออนุมัติเงินจ่ายเงินสะสมประจําปีพุทธศักราช 2567  
ประธานสภา จํานวน 9 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,155,700 บาท  
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 1.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านมะกอกไปอ่างเก็บน้ําแม่เถา (ลํา
เหมืองทุ่งโด้ง ) บริเวณถนนสายบ้านมะกอกไปอ่างเก็บน้ําแม่เถา บ้านมะกอก-นาบัว 
หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 74,200.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ํายาว บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 บริเวณ
ถนน ลป.ถ.40-038 สายเลียบแม่น้ํายาว หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ฝั่งทุ่งเตียม หมู่ที่ 2 เป็น
เงิน 154,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ําแม่แก้ บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 บริเวณข้าง
สะพาน ถนนใหญ่เลียบลําน้ําแม่แก้ เป็นเงิน 131 ,000.- บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) 

4.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบลําห้วยแม่ฮวก บริเวณถนน
เลียบลําห้วยแม่ฮวก บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 97 ,000.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) 

5.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบลําห้วยแม่เหิน จํานวน 1 จุด 
บริเวณถนนสายเลียบลําห้วยแม่เหิน บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 46 ,900.- บาท  
(สี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 6. โครงการซ่อมแซมตลิ่งเลียบลําน้ําแม่ยาว บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 บริเวณ
ถนน ลป.ถ.40-036 ถนนสายเลียบแม่น้ํายาว หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ฝั่งหัวขัว หมู่ที่ เป็น
เงิน 514,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

 7. โครงการวางท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก 2 จุด บริเวณซอยข้างศาลา
หมู่บ้านสันป่าพร้าว หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 105 ,300.- บาท (ห้าแสนห้าพันสามร้อยบาท
ถ้วน) 

 8.  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม(อุทกภัย) บริเวณถนนสายบ้านมะกอกไปอ่าง
เก็บน้ําแม่เถา ข้ามลําห้วยแม่ขมาดใต้ หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 11,900.- บาท  (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 9.  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม (อุทกภัย) บริเวณถนนเลียบแม่น้ํายาว ฝั่งหัว
ขัว (โฮ่งป่ายาง ) บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่เป็นเงิน 20 ,400.- บาท (สองหมื่นสี่ร้อย
บาทถ้วน) 

มีสมาชิกท่านใดมีคําถามอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน 
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จํานวน  9  
โครงการ โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 1 ,154 ,700.- บาท (หนึ่งล้าน
หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  โปรดยกมือครับขอบคุณครับ 
 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวด ค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จํานวน  9  
โครงการ โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 1 ,154,700.- บาท (หนึ่งล้าน
หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังนี ้
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 1.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านมะกอกไปอ่างเก็บน้ าแม่เถา
(ล าเหมืองทุ่งโด้ง ) บริเวณถนนสายบ้านมะกอกไปอ่างเก็บน้ าแม่เถา บ้านมะกอก-
นาบัว หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 74,200.- บาท (เจ็ดหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ ายาว บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 
บริเวณถนน ลป.ถ.40-038 สายเลียบแม่น้ ายาว หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ฝั่งทุ่งเตียม 
หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 154,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

 3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ าแม่แก้ บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 บริเวณ
ข้างสะพาน ถนนใหญ่เลียบล าน้ าแม่แก้ เป็นเงิน 131 ,000.- บาท (หนึ่งแสนสาม
หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

4.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบล าห้วยแม่ฮวก บริเวณถนน
เลียบล าห้วยแม่ฮวก บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 97 ,000.- บาท (เก้าหม่ืนเจ็ด
พันบาทถ้วน) 

5.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบล าห้วยแม่เหิน จ านวน 1 
จุด บริเวณถนนสายเลียบล าห้วยแม่เหิน บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 46 ,900.- 
บาท (สี่หม่ืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

6. โครงการซ่อมแซมตลิ่งเลียบล าน้ าแม่ยาว บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 
บริเวณถนน ลป.ถ.40-036 ถนนสายเลียบแม่น้ ายาว หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ฝั่งหัวขัว 
หมู่ที ่1 เป็นเงิน 514,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

 7. โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 2 จุด บริเวณซอยข้างศาลา
หมู่บ้านสันป่าพร้าว หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 105 ,300.- บาท  (ห้าแสนห้าพันสามร้อย
บาทถ้วน) 

 8.  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม(อุทกภัย) บริเวณถนนสายบ้านมะกอกไป
อ่างเก็บน้ าแม่เถา ข้ามล าห้วยแม่ขมาดใต้ หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 11,900.- บาท (หนึ่ง
หม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 9.  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม(อุทกภัย) บริเวณถนนเลียบแม่น้ ายาว ฝั่ง
หัวขัว (โฮ่งป่ายาง) บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่  6เป็นเงิน 20 ,400.- บาท (สอง
หม่ืนสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 9  - เรื่องอ่ืนๆ  
นายสุเชาว์ เชียงพรหม   มีท่านใดจะเสนอวาระอ่ืนๆ ขอเชิญครับ 
ประธานสภา 
นางล าดวน   จินา   ในวาระอ่ืนๆนี้พอดีมีชาวบ้านฝากมาถามว่าถนนที่บ้านเข้าซ้อนที่เรารื้อซุ้ม  
สมาชิกสภา   ประตูออกแล้วเราเคยคุยกันว่าจะทํารางระบายน้ําของทางหลวงชนบทไม่รู้ว่าตอนนี้

คืบหน้าไปถึงไหนแล้วและอีกเรื่องฝากไปยังคณะบริหารเรื่องรถขยะอย่างไรก็ขอฝาก
ไปยังคณะบริหารว่า อย่าให้ตกไปนะคะขอฝากไว้แค่นี้  

 
นายมงคล  ช านาญการ   สําหรับถนนจุดนี้ทางหลวงชนบทได้ออกแบบประมาณการแล้วคิดว่าเอาเข้า  
รองนายกเทศมนตรี  ไว้ในแผนปี 2567 เราก็ได้ติดตามอยู่สําหรับเรื่องรถขยะก็จะได้ประชุมอีกรอบ   
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นายสง่า   แก้วมารัตน์   สําหรับเรื่องรถขยะคิดว่าจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ทางฝ่าย  
เลขาสภา  บริหารก็มีข้อมูลที่จะเสนอญัตติ ก็คงจะได้เสนอในครั้งต่อไป คิดว่าก็คงจะไม่ตกไป ไม่

ต้องห่วงครับ  
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  ผมขออนุญาตเสนอเพ่ิมเติมโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ผมคิดว่าทุกคนก็  
ประธานสภา   น่าจะอนุมัติให้อยู่แล้ว แต่เราได้เคยทราบว่านายกได้เคยของประมาณ ตัวนี้  
  กับท่ีอ่ืน และเนื่องจากเราจะคุยกันในการประชุมสมัยหน้า ท่านนายกน่าจะได้ข้อ

สรุปว่าขอได้หรือเปล่า ในการที่เรามีรถ 2 คัน และรถคันเก่าถ้าเราไม่ได้ใช้งาน มันก็มี
การซ่อมบํารุงอุปกรณ์บางส่วนก็อาจจะเสียหายและก็ต้องซ่อม แล้วถ้าเรามีรถหลาย
คันเราจะไม่มีที่จอด เราอาจจะต้องเสียงประมาณเพ่ิมเติมในการทําโรงจอดรถขยะ แต่
ผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ขอให้นายกแจ้งว่ารถท่ีขอไปทางจังหวัดไม่ได้แล้ว
เราก็จะได้มาคุยกัน ขอบคุณครับ มีท่านอ่ืนจะมีคําถามเพ่ิมเติมเชิญครับ  

 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์   ที่ผมได้คุยกันว่าจะขอเพ่ิมโครงการเก่ียวกับประตูเปิดปิดน้ํา ผมคิดว่าใจขาด  
สมาชิกสภา  เงินสะสมชุดนี้แต่ก็ไม่ได้แต่ว่ายุติสมัยหน้า หรือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปกระผมจะขอ

เพ่ิมโครงการนี้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเหมือนทุ่งน้ําโฮ่ง ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะว่ากระตื้น
เขิน เพราะว่าปีนี้จะแรงมากขอให้ดําเนินการด้วยอีกเรื่อง หนึ่งขอให้ดําเนินการ
เกี่ยวกับผักตบชวาขอให้จัดการตั้งแต่เนิ่นๆขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  ช านาญการ   ผมอยากจะเสนอว่าให้ทุกท่านถามคําถามให้หมดแล้วผมจะขอตอบทีเดียว  
รองนายกเทศมนตรี   เลยนะครับ  
 
นางสาวปาลิดา  จ าปา   ตอนนี้เสียงจากประชาชนเดือดร้อนเรื่องน้ําประปาอยากจะให้ทางเทศบาล  
สมาชิกสภา   ช่วยดูเรื่องน้ําประปาเพราะน้ําประปาขุ่นมากและอีกเรื่องหนึ่งเอกสารที่ส่งมา  
  มีผิดหลายที่ขอให้กรรมการช่วยตรวจเอกสารให้เรียบร้อยด้วยค่ะ  
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  สืบเนื่องมาจากน้ําไหลหลากที่ผ่านมาผมได้เขียนคําร้องให้ทางบริหาร  
สมาชิกสภา  น้ําเลยขัง อยากให้ผู้บริหารได้แก้ไขให้วางท่อให้ใหญ่ขึ้นจุดที่ 2 คือทางท่ีเราสร้างใหม่

หน้าป่าช้าเก่าจากนาลุงเสาว์คํา น้ําล้นทางจุดที่ 3 ก็คือทางเส้นใหม่ (ฟังไม่ชัดเจน) จุด
ที่ 4 ก็คือฝ่ายนางแขมน้อยชํารุดข้างซ้ายมือถ้าเราไม่ไปซ่อมแซมมันอาจจะพังมาก
กว่าเดิมจุดที่ 5 ก็คือทางข้ามลําห้วยแม่เหิน  

 
นายธีรชัย ศรีวิชัย  1.เรื่องมีการลักลอบตัดไม้ไปโม่ 2.เรื่องลําห้วยแม่ฮวกมีผักตบชวาแพร่อยาง  
สมาชิกสภา  มาก ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาด้วยครับ  
 
นายสุธรรม  จ าปา   แก้ไขปัญหาเรื่องสวนยางส่งกลิ่นเหม็นรบกวนต่อชาวบ้านอย่างมากอยากขอ  
สมาชิกสภา   ความคิดเห็นครับจะจัดการแก้ไขอย่างไรครับและกลิ่นขี้หมูทางแพะไหล่หินครับส่ง

กลิ่นต่อหมู่บ้านใกล้เรือนเคียงมากครับ 
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นายสุวรรณ ศรีวิชัย  เสริมเรื่องขี้ยางต่อจาก สท.สุธรรม จําปา ครับชาวบ้านเดือดร้อนมากต่อกลิ่น  
สมาชิกสภา  อยากฝ่ายบริหารดําเนินการแจ้งให้เจ้าของสวนยางย้ายไปที่ใหม่เพราะชาวบ้ าน

เดือดร้อนกันมากครับ 
 
นางสิริกร จินะการ  อยากให้ติดตามคําร้อง การติดตั้ง (ไฟกิ่ง) ที่เขียนไปนะคะเส้นทางมืดสนิททํา  
สมาชิกสภา  ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขอฝากฝ่ายบริหารช่วยติดตามด้วย เรื่องกลิ่นขี้หมูเขตใหม่

พัฒนาส่งกลิ่นรบกวนไม่พึงประสงค์และเรื่องน้ําประปาในบ้านมะกอกน้ําขุ่น อยากให้
แก้ไขเรื่องน้ําประปา ฝากท่านช่วยติดตามด้วยค่ะ 

 
นายปฐมภพ  อภิวงค์   มี 2 เรื่องท่ีเขียนไปแล้วไม่ได้รับการตอบกลับ เรื่องท่ี 1.เรื่องการทําเหมือง  
สมาชิกสภา  ระบายน้ําที่เหมืองโอ่งลงไปสู่ลําน้ําแม่แก้ความกว้าง 2.50 เมตร ความยาวประมาณ 

90 – 100 เมตร พร้อมฝาปิดน้ํา 2.ชาวบ้านมาขอทําถนนเกษตรกร เพ่ือเก็บเก่ียว
ข้าวได้สะดวก ผมอยากฝากถามประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารว่าสามารถทําได้
หรือไม่ ผมจะทําการเขียนคําร้องเพ่ือให้ท่านพิจารณาต่อไปครับอีกเรื่องโครงการถนน
เกาะฝุ่นบ้านกิ่วยังไม่ได้รับการลาดยางประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนขอร้องเรียน
มาอีกทีครับ    

 
นายล าดวน  จ ินา   อยากให้สาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบ และช่วยให้เค้าปรับปรุงเรื่องกลิ่นไม่พึง  
สมาชิกสภา   ประสงค์ของขี้หมู อยากให้ช่วยตรวจสอบอีกทีค่ะ  
 
นายสุเชาวน์   เชียงพรหม  ผมมีคําถา มที่จะซักถามดังนี้ครับ 
ประธานสภา  1. เหตุใดเครื่องถ่ายเอกสารเทศบาลถึงใช้ไม่ได้ การจัดซื้อจัดจ้างรับเหมาถ่ายเอกสาร

เป็นระบบไหนทําไมถึงไม่มีผู้มารับผิดชอบในส่วนนี้ 
  2. ลูกรัง เขต 2 ขอให้เร่งดําเนินการครับ  
  3. มีการขอลูกรังทุกปีทําให้ต้องดึงงบประมาณจากส่วนอื่นมา ซึ่งผมอยากจะขอให้ใน

สมัยหน้าจะขอเพ่ิมงบประมาณกองช่าง ฝ่ายป้องกันฯ อยากเสนอเพ่ิมงบประมาณกอง
ช่างประมาณ 150,000บาท ป้องกันฯ 50,000 บาท 

  4. เรื่องกีฬาของเทศบาลตําบลไหล่หินมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว จะจัดงาน
ดําเนินการวันไหน 

 
นายธนบัตร  จักร์ค า   อยากให้ช่วยติดตามเรื่องงบประมาณการโครงการต่างๆที่ได้รับความเสียหาย  
รองประธานสภา   จากอุทกภัยที่ผ่านมา ได้ไปถึงไหนแล้ว โครงการวางท่อต่างๆ ขอให้บริหาร  
  ชี้แจงด้วย สมาชิกจะได้รู้ว่าเราใช้งบประมาณไปเท่า ใด เรื่องที่สอง สืบเนื่องจากงาน

กฐินของบ้านกิ่วหมู่ที่ 5 ผมได้ไปร่วมงานมีคนมาบอกเก่ียวกับเรื่องการก่อสร้างราง
ระบายน้ําไม่ค่อยสวยงาม ไม่ค่อยมีคุณภาพ อยากให้ทางสมาชิกเข้าตรวจสอบให้
คุ้มค่ากับงบประมาณ ฝากให้ผู้บริหารดูแลด้วยครับ 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  ขอนอกเรื่องเก่ียวกับช่าง อยากให้ตรวจสอบการเข้างานของผู้รับจ้างและแจ้ง  
ประธานสภา  ให้ สท. ในพ้ืนที่ได้ทราบด้วยเพื่อว่าจะได้เข้าไปดูแลตรวจสอบ  
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นายมงคล   ช านาญการ   เรื่องการขุดลอบเหมืองทุ่งโฮ้งต้องรอเพราะช่วงนี้มีการเก็บเก่ียวข้าวต้องรอ  
รองนายกเทศมนตรี   เดือน มี.ค–เม.ย ต้องเป็นสมาชิกทุกสมาชิกของทุ่งนาเขียนคําร้องเข้ามาทางเทศบาล

จะได้ดําเนินการให้กองช่างเข้าตรวจสอบและดูเรื่องงบประมาณต้องใช้เท่าไหร่
สามารถทําได้หรือไม่ 
- เรื่องผักตบชวาไม่ได้เป็นของที่เราที่เดียวเรากําจัดแล้วมันก็ลอยลงมาจากต้น

น้ําอีก แต่ทั้งฝ่ายบริหารจะตรวจสอบว่าสมควรจะดําเนินการแบบไหน เราคงจะกําจัด
ก่อนหน้าน้ําหลาก  
- เรื่องน้ําประปาทางคณะบริหารได้ไปตรวจสอบการขุดลอกดูดทรายหัวบ้าน

เหล่าทุ่งขามท้ายบ้านนาโป่งหาญเป็นโครงการของ อบจ.มาขุดลองและเอาทราย ทํา
ให้น้ําบ้านเราขุ่น ตอนนี้อยู่ในระหว่างเจรจาขอให้ทาง อบจ. เข้ามาดูแลช่วยเหลือ
อย่างไรเนื่องจากเป็นโครงการของ อบจ.และจะดูว่าจะแก้ปัญหาให้เราอย่างไร 
- เรื่องน้ําไหลหลาก 5 โครงการได้เซ็นรับแล้ว เราดูแล้วทั้ง 5 โครงการยังไม่

เดือดร้อนเท่ากับส่วนอื่นๆ และจะให้ช่างเข้าไปสํารวจการดูถ้ามีงบประมาณเม่ือไหร่
เราจะรีบดําเนินการ 
- เรื่องการลักลอบตัดไม้ป่าจะช่วยกําชับลูกค้าเจ้าของกิจการให้ไม่รับซื้อของที่

มีการลักลอบตัดไม้ป่าจะช่วยกําชับและจะไม่ทําให้เกิดปัญหาแต่ถ้ามีการสร้างปัญหา
มาก เราก็อาจจะสั่งปิด แต่ก็จะคุยกับเจ้าของกิจการก่อน  
- เรื่องผักตบลําห้วยแม่ฮวกต้องรอหน้านาหมดแล้วจะจัดสรรหางบมากําจัดขุด

ออกแบบที่เราทําปีก่อน 
- เรื่องสวนยาง เบื้องต้นผมได้คุยกับหัวหน้าสวนยางแล้วว่าตอนนี้ชาวบ้าน

เดือดร้อนมีกลิ่นเหม็น และผมก็ได้คุยกับชาวบ้านแล้ว จะให้ชาวบ้านทําการเซ็นชื่อมา  
และเข้าไปเจรจากับทางเจ้าของสวนยางว่าจะแก้ไขให้เราอย่างได้จะย้ายได้ไหม และ
จะทําการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดูแล 
- เรื่อง ไฟกิ่ง ได้ให้กองช่างเข้าไปตรวจสอบดูแล้วและกําลังดําเนินการ  
- เรื่องกลิ่นขี้หมูเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าเป็นที่ไหน กําลังจัดการ

ให้นะครับเมื่อวานผมก็ออกไปดู รอผู้จัดการบริษัทเบทาโกรมาจัดการให้ครับ  
- สําหรับท่านปฐมภพ โครงการที่ส่งเรื่องมาผมจะให้ ผอ.ช่างชี้แจงครับ 

นายสนั่น บุญเรือง   เรื่องการจัดงานกีฬาสีของเทศบาลทางคณะกรรมการได้จะนัดการประชุมทั้ง  
รองนายกเทศมนตรี   หมู่บ้านเพ่ือมาพูดคุยกับทางคณะที่ประชุม  
 
นายเจริญ  โสพันธ์  เงินสํารองจ่ายงบกลาง มีอยู่ 80,000 กว่าบาทเราดําเนินโครงการ 7 โครงการ  
ผอ.กองช่าง   เรื่องท่ีท่านปฐมภพเขียนคําร้องมาผมบอกว่า ท่านต้องไปดูแผนของชุมชน  
  ก่อน ไม่ดูแผนของชุมชนแล้วก็มาดูแผนของเทศบาล เพราะว่าขั้นตอนกระบวนการมัน

มีอยู่ สําหรับท่านชาญยุทธผมเคยพูดในที่ประชุมแล้ว ถ้างานที่เป็นโครงการก็ต้องเอา
เข้าเทศบัญญัติ เรื่องของท่านประดิษฐ์เรื่องของประตูน้ําก็เหมือนกัน มันต้องมีในเทศ
บัญญัติ แล้วต้องไปดูบันไดแผนว่ามีหรือไม่ เรื่องไฟกิ่ง ก็ต้องอยู่ในแผนถ้าแจ้งให้การ
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ไฟฟ้ามาสํารวจก็ต้องมีค่าใช้จ่ายถ้าท่านเข้าแผนผมก็จะให้ท่านไปชี้จุดเพราะผมจะต้อง
ส่งผังบริเวณให้การไฟฟ้า เรื่องการจัดซื้อสารส้ม ทาง อบจ.ได้ให้เราจัดส่งหนังสือไปยัง 
อบจ. ครับอาจจะทยอยๆ ไป 

 
นายสง่า แก้วมารัตน์  เรื่องเครื่องถ่ายเอกสาร เนื่องจากมีบางเครื่องเก่ามีการใช้งานมานานจึงเกิด  
เลขานุการสภา  การชํารุด ทางเทศบาลได้แจ้งๆทางบริษัทไปแล้ว เรื่องเกี่ยวกับน้ําประปาก็ได้แจ้งไปยัง 

อบจ.แล้วครับ 
 
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม   เรื่องเก่ียวกับงบประมาณให้กับฝ่ายบริหารจะมีการประชุมสมัยหน้า  
ประธานสภา  เครื่องถ่ายเอกสารไม่อยากให้ใช้งานผิดประเภท อยากให้จัดการให้เรียบร้อย ถ้าไม่ดีก็

ซื้อเครื่องใหม่ได้เลยครับ ถ้าไม่ซ่อมให้แบล็คลิสทางร้านได้เลยครับ 
  เรื่องลูกรังผมอยากให้เร่งให้เขต 2 นะครับ ดูดข้าวดูดน้ําไม่อยากให้เกษตรอ่ืนดูดข้าว

ดูดน้ํา  
 
นายธนบัตร จักร์ค า  อยากให้สมาชิกเขต 2 ช่วยกันดูแลให้ช่วยบอกผู้รับจ้างจุดไหนที่ชาวบ้าน  
รองประธานสภา  เดือดร้อน  
 
นายเจริญ  โสพันธ์  ผมเห็นด้วยที่จะจัดซื้อเพราะต้องใช้งานเอกสาร (อุทกภัย) โครงการอุดหนุน  
ผอ.กองช่าง  ปี67 ต้องไปจ้างร้านตาหวานด้วยงบประมาณ 10 ,000 บาท แล้วบัญชีที่ทําไปค้าง

อยู่ 2 บัญชี กับโครงการปรับปรุงแก้ไข 1 โครงการ จํานวน 1 ,700 บาท ถ้าเทศบาล
มีเครื่องถ่ายเอกสารจะเป็นการดีที่ทําให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้างถ่ายข้างนอกและ
คุ้มค่าครับ 

 
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  เรื่องระบายน้ําบ้านกิ่วจะขอนอกรอบท่านรองธนบัตร จักรคํา นะครับ ยังไง  
ประธานสภา  ไม่ต้องลงมติที่ประชุมครับเรื่องสุดท้ายขอ ผอ.กองช่างนะครับ ช่างเข้าอยากให้แจ้งผม

อีกทีนะครับเพราะถ้าเซ็นสัญญา สท.ไม่เข้า ผู้รับจ้างไม่รู้ เอาตอนที่ช่างเข้าไปคุมงาน
นะครับครั้งแรกท่ีเข้าไปแจ้งด้วยครับ 

 
นายปฐมภพ อภิวงค์   ขอสอบถามเรื่องการระบายน้ําจากเหมืองโอ่งไปสู่ลงแม่น้ําแก้ขอใช้งบอื่นได้  
สมาชิกสภา   ไหมครับ ไม่ใช่งบเทศบัญญัติครับ  
 
ผอ.กองช่าง  อยากให้ดูในแผน ฯ และเทศบัญญัติงบประมาณครับ 
 
นางสาวปราณี อินทะราชา  อันดับแรกอยากให้ประชุมกับหมู่บ้านให้มีในแผนชุมชนหรือในแผนหมู่บ้านให้  
นักวิเคราะห์ฯ   ส่งมาให้นักวิเคราะห์ฯ จะได้ทําแผนให้ จะต้องจัดประชุมคณะกรรมการ  
  สนับสนุนให้ปลัด และมีประชาชนตัวแทนหมู่บ้านละ 2 ท่าน เราจะต้องมาเพ่ิม

แผนการประชาคมตําบล ดังนั้นจะเอาแผนมาเพิ่มแผนหมู่บ้านทําหนังสือข้ึนมาก่อนมี
บันทึกการประชุมส่งมาให้ค่ะต้องมีการประชาคมตําบล คือขั้นตอนของการเพิ่มแผน 
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นายมงคล  ช านาญการ  เนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด ทางคณะบริหารดูแลทุกหมู่บ้านเท่า  
รองนายกเทศมนตรี  เทียมกันครับ  
 
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  ผมขอเพ่ิมเติมเรื่องแผน สิ่งที่จําเป็นจะต้องทําก่อนนะครับ ต้องดูความจําเป็น  
ประธานสภา  โอเวอร์เลจําเป็นแค่ไหนหรือต้องทําอย่างอ่ืนที่ควรต้องทําก่อนครับ มีท่านใดมีเรื่องจะ

เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับหากไม่มีอะไรแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบล
ไหล่หิน สมัยสามัญท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566ขอบคุณครับ 

 
ปิดประชุม    เวลา  1 4.30 น. 

 
(ลงชื่อ)  สง่า  แก้วมารัตน์ผู้จดรายงานการประชุม 

                (นายสง่า   แก้วมารัตน์)  
                 เลขานุการสภาเทศบาลตาํบลไหล่หนิ  
 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลไหล่หิน สมัยสามัญท่ี 4 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2566  ซึ่งมีจํานวน 28 หน้า มีระเบียบวาระการ
ประชุมทั้งหมด 9 ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
  
 (ลงชื่อ)สุธรรม   จําปา ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              ( นายสุธรรม  จําปา)   
     

(ลงชื่อ)  ชาญยุทธ  ไชยานนท์กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายชาญยุทธ   ไชยานนท์)  
 

(ลงชื่อ) ลําดวน   จินากรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางลําดวน  จินา)  
 

 (ลงชื่อ)   ประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์)  
 

(ลงชื่อ) สุวรรณ  ศรีวิชัย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุวรรณ     ศรีวิชัย)  
 

(ลงชื่อ) สิริกร    จินะการ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางสิริกร   จินะการ)  
 

(ลงชื่อ)  ธีรชัย   ศรีวิชัย กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายธีรชัย   ศรีวิชัย)  
 



 - 29 - 

 
 
สภาเทศบาลตําบลไหล่หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญท่ี 4 

ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566 เมื่อวันที่ 22พฤศจิกายน 2566 ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี 256 7       
ในวันที่ 27กุมภาพันธ์พ.ศ.2567 

 
 

(ลงชื่อ) สุเชาวน์  เชียงพรหม ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       ( นายสุเชาวน์  เชียงพรหม) 
  ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


